

BCH ĐOÀN TỈNH KIÊN GIANG

Số: 907 -CV/TĐTN-CNĐT
"V/v nhắc nhở tổ chức vận động đoàn viên,
thanh niên đề xuất ý tưởng, sáng kiến"

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Rạch Giá, ngày 24 tháng 8 năm 2020

Kính gửi: Ban Thường vụ các huyện, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc.

Thực hiện Hướng dẫn số 10-HD/TWĐTN-VP, ngày 24 tháng 5 năm 2018 của Bna Bí thư Trung ương Đoàn về việc Thực hiện và phân bổ chỉ tiêu trọng tâm công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017-2022; chỉ tiêu Đoàn viên, thanh niên đề xuất 5 triệu ý tưởng, sáng kiến trong nhiệm kỳ,

Ngày 13/2/2020 Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã ban hành Công văn số 706-CV/TĐTN-CNĐT về việc Tiếp tục đóng góp Ý tưởng, sáng kiến trên Cổng thông tin Ngân hàng ý tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam. Qua Công văn, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã nhắc nhở đoàn viên ở các cơ sở Đoàn đăng nhập ý tưởng một cách nghiêm túc có nội dung phù hợp tránh tình trạng đăng tải đối phó, chạy theo chỉ tiêu.

Qua thời gian theo dõi một số cơ sở đoàn đã đăng tải đạt chỉ tiêu đề ra với nhiều ý tưởng có chất lượng cao và thiết thực với đời sống. Tuy nhiên, vẫn còn một số đoàn viên thanh niên đã đăng tải những ý tưởng với nội dung không phù hợp và không được phê duyệt (có danh sách kèm theo).

Đề nghị lãnh đạo các huyện, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc quan tâm chỉ đạo, có hình thức chấn chỉnh, nhắc nhở đoàn viên thanh niên nghiêm túc trong việc đăng tải ý tưởng sáng tạo trên cổng thông tin ngân hàng ý tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam.

Trên đây là Công văn nhắc nhở đoàn viên, thanh niên đề xuất ý tưởng, sáng kiến đăng nhập vào Ngân hàng ý tưởng Thanh niên Việt Nam. Tùy vào điều kiện thực tế của từng địa phương, đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện, đạt chất lượng và hiệu quả đảm bảo chỉ tiêu theo bảng phân bổ năm 2020.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VP, Ban CNĐT.

**TM. BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ**



Lâm Quốc Toàn



S TT	Tên ý tưởng	Mô tả ý tưởng	Tác giả ý tưởng	Đơn vị
01	cho phép người dân được dụng súng ống và ma túy tùy thích	không có mô tả	nguyentruong ĐCS Trung tâm GDTX	Rạch Giá
02	thay đổi đi bố ơi !!!	tụi e chết...	Trần Văn Học ĐCS Bv đa khoa	Châu Thành
03	ABCXZ	a,b,x,z....	Nguyễn Trung Kiên ĐCS TT Minh Lương	Châu Thành
04	Máy làm sạch ao cá	coppy nên k biết...	Đoàn Thế Phong ĐCS THPT Đông Thái	An Biên
05	ĂN ĂN ĂN	đồ ăn ngon mới ăn	Nguyễn Kim Xuân ĐCS xã Đông Thái	An Biên
06	mua vui cho mọi người	HA HA HA	Nguyễn Kim Xuân ĐCS xã Đông Thái	An Biên
07	ai biết	Xe lăn có bàn đạp	Lâm Nhựt Hào ĐCS xã Vĩnh Hòa	U Minh Thượng
08	bài ca tuyên truyền không tặng giá khẩu trang	...Xin lỗi thực sự, cứ coi như quí ngài chưa đọc được bài này đi. Cảm ơn đã đọc và thông cảm.	Đoàn Thanh Thảo ĐCS THPT Thạnh Hưng	Tân Hiệp